

เอกสารข้อมูลมาตรฐานอาหาร #34

สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน

WWW.HEALTHOREGON.ORG/
FOODSAFETY

การดำเนินงานที่สมบูรณ์ของรถ อาหารเคลื่อนที่

OAR 333-162-0020, ข้อกำหนดทั่วไป

อย่างไรก็ตาม OAR 333-150-0000, วรรค 5-305.11 (D) และหัวข้อย่อย (a) และ (b) ของวรรคนี้ ขั้นตอนและอุปกรณ์ทั้งหมดจะเป็นส่วนเดียวกับตัวรถอาหารเคลื่อนที่

OAR 333-150-0000, บทที่ 5-305.11

ข้อกำหนดของระบบน้ำ
(C) รถอาหารเคลื่อนที่ทุกคันต้องได้รับการออกแบบให้มีถังน้ำดื่มและน้ำเสียในตัวบนเครื่อง หน่วยเคลื่อนที่อาจเชื่อมต่อกับน้ำและท่อระบายน้ำ หากสามารถทำได้ที่สถานที่ปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตามถังต้องอยู่ในเครื่องตลอดเวลา รถอาหารเคลื่อนที่อาจจะไม่เชื่อมต่อกับระบบน้ำจัดโดยไม่เชื่อมต่อกับระบบน้ำที่ทำการรับรอง รถอาหารเคลื่อนที่ที่มีใบอนุญาตก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเป็นถังน้ำและระบบน้ำที่เกี่ยวข้องได้ถูกนำออกมาก่อนวันที่กำหนดแล้วจึงไม่จำเป็นต้องติดตั้งระบบน้ำใหม่ถ้ารถนั้นได้เชื่อมกับระบบน้ำและน้ำเสียที่ได้รับการรับรองแล้ว PF (D) รถอาหารเคลื่อนที่นั้นใช้ถังน้ำเก็บและน้ำเสียที่ไม่ได้เป็นส่วนเดียวกับตัวรถต้องไม่มาไขกับถังพวกนี้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 PF

เหตุผลด้านสาธารณสุข:

ในระดับรัฐนี้เป็นสิ่งที่ทำหายด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ที่ไม่ได้ติดมากับรถบนพื้นรอบ ๆ ตัวรถ จะเป็นการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับแมลงและหนู อุปกรณ์ภายนอกสามารถเพิ่มความเสี่ยงของการปนเปื้อนและการใช้ออกซิเจนที่ไม่ถูกต้อง

นอกเหนือจากนี้ ถังน้ำภายนอกกลายเป็นปัญหาสุขภาพสาธารณะด้วยเรื่องการรั่วไหลของน้ำเสียและการกำจัดที่ไม่เหมาะสมบนพื้นที่ การปนเปื้อนของท่อน้ำฝนและทำให้ทะเลสาบและแม่น้ำของเราสกปรก

รัฐโอเรกอนมีเอกลักษณ์ในเรื่องรถอาหารเคลื่อนที่ที่จะได้รับอนุญาตดำเนินการโดยไม่มีร้านอาหาร หากกรรมอนามัยในพื้นที่อนุมัติ ร้านอาหารนั้นเป็นครัวที่ได้รับใบอนุญาตเพื่อการล้างจาน เก็บอาหารและการเตรียมอาหาร ถ้าผู้ประกอบการสามารถแสดงให้พวกเขาเห็นว่าสามารถทำทุกสิ่งนี้ได้โดยปลอดภัยในรถอาหารเคลื่อนที่ เมื่อนั้นพวกเขาอนุมัติให้ดำเนินการโดยไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตร้านอาหาร ผู้ประกอบการต้องเก็บทุกสิ่งที่จำเป็นต้องแนบหรือภายในตัวรถ

“สมบูรณ์” หมายถึง ทุก ๆ อย่างที่เกี่ยวข้องกับรถอาหารเคลื่อนที่ที่ต้องติดตั้งและปลอดภัย โทรหาผู้ตรวจสอบของกรรมอนามัยคุณก่อนที่จะติดหรือเก็บอะไรภายในรถของคุณ

ตัวอย่างอุปกรณ์ที่ไม่อนุญาตให้ติดนอกรถเช่นพวกตู้เย็น ตู้แช่แข็งและถังน้ำดื่ม / ถังน้ำเสีย

สิ่งเหล่านี้ไม่เคยได้รับอนุญาตในรัฐโอเรกอนแต่เป็นการละเมิดกฎหมายนั้นเป็นอันดับขั้นที่สูงกว่า ทำให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสามารถบังคับให้เคลื่อนย้ายออกไปได้

การยกเว้นในกรณีที่มีรถ 4 คันอาจจะ มีเพียงหนึ่งอุปกรณ์ทำอาหารนอกรถ ดูเอกสารข้อเท็จจริง#20 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวอย่างที่ดีเพราะว่าทุกอย่างอยู่ด้านในหรือแนบติดกับตัวรถ:



ตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะว่าพวกเขาติดตั้งอุปกรณ์ด้านนอก:

